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ยกทีมเจรจาแบบรัฐต่อรัฐเร่งปล่อยของในสต๊อกพาณิชย์ออกเดินสายขายข้าว 
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการค้า ต่างประเทศอยู่ระหว่าง

เตรียมแผนการขายข้าว ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งแบบการประมูลทั่วไป และการ ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพ่ือลด
ปริมาณข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่มีอยู่กว่า 10 ล้านตัน โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ จะน าคณะไปเยือนประเทศ
แอฟริกาใต้ และโมซัมบิก เพ่ือเปิดเจรจาขายข้าว แบบจีทูจี กับโมซัมบิก ปริมาณ 3 แสนตัน โดย จะมีทั้งข้าวขาว 
5% และข้าวขาว 15% ซึ่งแต่ละปี ประเทศโมซัมบิกมีความต้องการน าเข้าข้าว เพ่ือการบริโภคปริมาณ 3-4 แสนตัน 
และการเดินทาง ขายข้าวครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ขณะเดียวกันโมซัมมิก มีความต้องการให้รัฐบาลไทย ให้สินเชื่อใน
การซื้อขาย เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 

"นอกจากโมซัมมิก กรมมีแผนจะขายข้าวแบบจีทูจี ให้กับหลายๆ ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
ที่ยังมีความต้องการซื้อข้าว เพ่ือส ารองความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงจีนที่อยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวในส่วนที่
เหลือ ส่วนราคาซื้อขายจะขายตามราคาในตลาด ณ ขณะนั้น" 

ส่วนความคืบหน้าการด าเนินคดีขายข้าวจีทูจี มูลค่าความเสียหายกว่า 20,000 ล้านบาท ตอนนี้กรมได้ส่ง
ข้อมูลรายละเอียดให้ส านักงานกฤษฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองตีความและทางส านักกฤษฎีกาได้ประชุมองค์
คณะและน าเสนอผลการประชุมส่งให้เลขาฯกฤษฎีกาแล้ว หากกฤษฎีกา ชี้ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกหนังสือ
เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กระทรวงก็จะท าหนังสือแจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาให้มาชดใช้ค่าเสียหายตามที่กรมบัญชีกลางระบุ 

ส าหรับการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐ เป็นการทั่วไปรอบที่ 4/2559 ปริมาณ 2,239,564 ตัน นั้น 
กรมมั่นใจว่ายังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ค้าข้าว ผู้ส่งออก และโรงสีเป็นอย่างดี และเชื่อว่า ข้าวที่น า
ออกมาระบายครั้งนี้  จะไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบ กับ
ตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวอีกจ านวนมาก จึงท าให้ราคาข้าว ในตลาดมีราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกัน หากการ
ระบายข้าวครั้งนี้ เอกชนเสนอราคาประมูลต่ ากว่าราคาตลาด กรมก็จะไม่ขายข้าวออก เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ราคาขายไป
กระทบกับตลาด นอกจากนี้มองว่า การเร่งระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลออกจะส่งผลดีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาลด้วย 

ส่วนสถานการณ์ปริมาณข้าวรวมในปี 2559 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตลดลง โดยเร็วๆ นี้ จะมีการประชุมกับ
เวียดนาม เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวร่วมกัน โดยในส่วนของประเทศไทยคาดการณ์ปริมาณข้าวปีนี้ลดลง 
15% แต่จะส่งผลดีคือดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้น 

นายวินัย เงินเกี้อกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงสีสุชินการเกษตร จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ายื่นเอกสาร
เพ่ือตรวจคุณสมบัติในครั้งนี้ กล่าวว่าการประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐบาลครั้งนี้ มีผู้สนใจจ านวนมากเนื่องจากเป็นการ
น าข้าว ออกมาประมูลปริมาณมากกว่าทุกครั้งที่รัฐ น าออกมาประมูล แต่เนื่องจากว่าข้าวที่น าออกมาประมูลมีทั้งที่
เป็นข้าวดี และมีข้าวเกรด C รวมอยู่ด้วยท าให้มองว่าราคาข้าวที่ได้ อาจจะ ไม่สูงนักหรืออาจจะต่ ากว่าครั้งก่อน
หน้าที่ไม่มีข้าวเกรด C รวมอยู่แล้ว 

 
 

ประจ ำวันที ่8-14 มิถุนำยน 2559 
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ส่วนสถานการณ์ข้าวในปัจจุบัน พบว่าข้าวในตลาดมีปริมาณน้อย ขณะที่ความต้องการยังมีอยู่มาก อย่างไร
ก็ตาม ราคาข้าวในปัจจุบันลดลง เล็กน้อยโดยข้าวขาว 5% ลดลงจากกิโลกรัมละ 14 บาท เหลือ 13.70 บาท ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปิดประมูลข้าวของรัฐ แต่หากดูปริมาณความต้องการข้าวเก่าในตลาดต่างประเทศแล้วพบว่า ยั งมี
ความต้องการอยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศแถบแอฟริกา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้เอกชน
ที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือการยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าว ในสต๊อกของรัฐ ครั้งที่ 4/2559 
ปริมาณกว่า 2.23 ล้านตัน จาก 172 คลัง ซึ่งเดิมเปิดให้ประมูล 2.24 จาก 173 คลัง 35 จังหวัด แต่เนื่องจากฝนที่ตก
หนักในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งคลังสินค้ากิจอุดม ท าให้การสัญจรเข้าพ้ืนที่คลังดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ 
ท าให้คณะท างานด าเนินการระบายข้าวระงับการจ าหน่ายข้าว ในคลังสินค้ากิจอุดม หลังที่ 3 จ.พิจิตร ในการประมูล
ครั้งนี ้

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลครั้งนี้ มีเอกชนสนใจเข้ายื่นซองตรวจคุณสมบัติรวมทั้งสิ้น 69 ราย จากนั้น
จะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ก าหนดหลักเกณฑ์
การประมูลแบบยกคลัง ซึ่งในแต่ละคลังจะมีส่วนผสมระหว่างข้าวเกรด P A B และ C แต่ละสัดส่วนไม่เกิน 20% ใน
แต่ละคลัง 
ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
 

พาณิชย์เผยเอกชนขานรับเตรียมเสนอ นบข.จัดตั้งสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว 
น.ส .ชุติมา บุณยประภัศร  ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์  เปิด เผยว่า กระทรวงพาณิ ชย์จะเสนอให้

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
พิจารณาเรื่องการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว ซึ่งวันนี้เป็นการเชิญภาคเอกชน 18 บริษัท มีทั้งราย
เล็ก รายกลาง รายใหญ่ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นว่าตามที่แผนการตลาดข้าวครบวงจรได้ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยจะดึง
ข้าวส่วนนึงออกจากการขายข้าวล็อตขนาดใหญ่ เพ่ือส าหรับการบริโภคเข้าไปสู่อุตสาหกรรมในเรื่องของการแปรรูป 

ทั้งนี้ อยากเห็นการแปรรูปโดยการใช้นวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า เช่น เครื่องส าอางที่ใช้สารที่มี
ประโยชน์จากข้าว ซึ่งจะท าให้ข้าวถูกจัดการด้วยกระบวนการการผลิตห่วงโซ่มูลค่า และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของข้าวไป
ด้วยในตัว และยังเป็นการปรับพฤติกรรมของคนท่ีจะเป็น Supply วัตถุดิบเข้าสู่วงจรอุตสาหกรรม 

"จะท าให้เปลี่ยนภาพของประเทศไทยจากที่ขายข้าวเพ่ือรับประทาน ซึ่งต้องขายตามราคาและความ
ต้องการของโลก พูดง่ายๆ คือก าหนดราคาไม่ได้ต่างกันกับถ้าเราขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่แปรรูปไปแล้ว 
เราก าหนดราคาได้" ปลัดพาณิชย์ กล่าว 

พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาเคยพูดคุยแนวคิดนี้กับ นบข.แล้ว และ นบข.ให้กลับไปดูรายละเอียด เรื่องของ
กระบวนการจัดการต้องไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเมื่อ
กระทรวงพาณิชย์ศึกษาแล้วพบว่าไม่ซ้ าซ้อนสามารถจัดการอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นตัว
เชื่อมโยงแนวคิดเหล่านี้ให้ร้อยเรียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเสนอให้ นบข.พิจารณาอีกครั้งประมาณปลาย
เดือนมิ.ย.นี้ หรือ ต้นเดือน ก.ค. หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุม ครม.ต่อไป 

"อยากให้สถาบันการพณิชย์ข้าวฯ เกิดก่อนตนจะเกษียณอายุราชการ และยินดีจะเป็นบอร์ด แต่ไม่ขอ
บริหาร" น.ส.ชุติมา กล่าว 
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ส าหรับการเชิญเอกชนมาคุยในวันนี้ เป็นการหารือในประเด็นที่ว่าตอนนี้เรามีอะไรที่ยังขาด หากจะท า
เรื่องนี้ สรุปว่าทุกวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท านัวตกรรมข้าวอยู่แล้วในประเทศไทยพอสมควร แต่เป็นใน
ลักษณะต่างคนต่างท า ไม่มีโจทย์ร่วมกัน ไม่มีทิศทาง และไม่มีการส่งต่อสิ่งที่ค้นคว้าวิจัยออกมาได้แล้วให้เกิดผลใน
เชิงพาณิชย์ และสิ่งที่เอกชนประสบปัญหามากที่สุดคือ การจะสร้างตลาดขึ้นมา เทียบกับสินค้าของประเทศเพ่ือน
บ้านไทย ซึ่งจะมีเรื่องของการปาล์มน้ ามันจากที่สกัดเป็นน้ ามันเพ่ือการบริโภคธรรมดา ทุกวันนี้เขาพัฒนาไปถึงการ
สกัดไปท าสิ่งต่างๆ ได้มากมายไปถึงโอลีโอเคมีคอลซึ่งจะมีมูลค่าสูงมาก เพราะไปได้ในทุกอุตสาหกรรม ข้าวก็เช่นกัน 
ในเมล็ดข้าว 1 เมล็ดโดยเฉพาะข้าวกล้องจะมีจมูกข้าว ร าข้าว พวกนี้หัวใจของข้าว ถ้ามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมาวิจัย
ข้าวจะพบสารต่างๆที่มีประโยชน์ในข้าว เช่น สารไฟโตสเตอรอล ที่ช่วยยับยั้งการดูดคอเรสเตอรอลในเส้นเลือดคน 
หรือ สาร Gamma-Oryzanol เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอี ถึง 6 เท่า ถ้าเราน าสิ่งที่เราค้นคว้าวิจัย
ได้มาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมจากข้าว ประเทศไทยจะเป็นประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านข้าวอย่างมาก 

นอกจากนี้ สถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว ยังจะมีหน้าที่ก าหนดนโยบายในเรื่องมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (NTB) ที่ไทยจะน ามาใช้กับสินค้าน าเข้าจากประเทศต่างๆ โดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เหมือนที่ต่างประเทศมักใช้กับสินค้าไทย 

"ถ้าเรามีนวัตกรรมจากข้าวเหล่านี้ ต่อไปเมื่อคนพูดถึงข้าวก็จะคิดถึงประเทศไทย"ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กล่าว ทั้งนี้ รูปแบบในการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าวนั้น จะเป็นองค์กรอิสระเกิดง่าย ซึ่งเมื่อไม่
จ าเป็นต้องมีสถาบันนี้แล้วการยุบเลิกองค์กรก็สามารถท าได้โดยง่าย 

"ที่ผ่านมาคือ ต้องมีคนมาลงทุน ซึ่งคนจะมาลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นเรื่องตลาด และจะหาผลวิจัยลักษณะ
นี้จากที่ไหนที่จะสามารถน าไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ถ้ามีสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว ถือเป็นการ
ตอบโจทย์เรื่องข้าวให้เป็นรูปธรรมได้ แต่ถ้าเราคิดได้แบบนี้แล้วต้องรับท าให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะเทคโนโลยีกับ
นวัตกรรมมาเร็ว ถ้าประเทศไทยคิดได้ คนอ่ืนก็คิดได้เช่นกัน" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุ 
ที่มา ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) 
 

โละข้าวเกลี้ยงโกดังปีนี้ 
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) เข้ามาบริหารงาน กระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวสารออกจากสต๊อกรัฐบาลแล้วประมาณ 8 ล้านตัน จากเดิม
ที่มี 18 ล้านตัน ท าให้สถานะข้าวในสต๊อกรัฐบาลปัจจุบันเหลือ 10 ล้านตัน แบ่งเป็น 1.ข้าวกลุ่มเกรด พี เอ บี หรือ
ข้าวดี ประมาณ 6 ล้านกว่าตัน 2.กลุ่มข้าวเกรดซี หรือข้าวเสื่อมที่ผิดไปจากมาตรฐาน ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค
ของคน 2 ล้านตัน และ 3.กลุ่มข้าวเสียหรือข้าวที่ปนกันจนแยกไม่ได้ ไม่เหมาะส าหรับการบริโภคทั้งคนและสัตว์ ซึ่ง
ต้องระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว เช่น เอทานอล กว่า 2 ล้านกว่าตัน 

ทั้งนี้ ข้าวในสต๊อกที่เหลือ 10 ล้านตัน จะระบายผ่านทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติไว้ ซึ่งมีทั้งการประมูลทั่วไป การขายผ่านรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) การขายตรงให้กับผู้ซื้อ
ในประเทศและต่างประเทศ และบริจาค โดยตั้งเป้าที่จะระบายข้าวออกจากสต๊อกท้ังหมดให้ได้ภายในสิ้นปี 2559 ซึ่ง
จะเร็วจากก าหนดเดิมที่เคยรายงานต่อ นบข.ว่าจะระบายได้หมดสต๊อกภายในกลางปี 2560 

ตั้งใจจะพยายามระบายให้หมดภายในสิ้นปีนี้ เพ่ือลดภาระบริหารจัดการข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ซึ่ง
กระทรวงจะหาช่องทางใหม่ๆ แต่เป็นช่องทางที่ นบข.อนุมัติไว้แล้ว เพ่ือระบายข้าวออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท า
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ได้ และหากในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประมูลข้าวทั่วไป 2.24 ล้านตัน หากเอกชนซื้อทั้งหมดก็จะเหลือข้าวดีเพียง 4 
ล้านตัน โดยเมื่อระบายข้าวจากสต๊อกได้ทั้งหมด ก็จะรู้ว่าโครงการรับจ าน าข้าวเสียหายเท่าใดแน่ น.ส.ชุติมา ระบ ุ

น.ส.ชุติมา ยอมรับว่า ข้าวที่ระบายออกยาก คือ ข้าวในกลุ่มสองและกลุ่มสาม หรือข้าวเกรดซีและข้าวเสีย
ที่มีประมาณ 4 ล้านตัน เนื่องจากต้องระบายออกสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้
ทดลองระบายข้าวเสียปริมาณ 3.74 หมื่นตัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์เข้ามาร่วม
ประมูลแล้ว ซึ่งในรอบนั้นบริษัท ว.ธนทรัพย์ ประมูลได้ไป 2.11 หมื่นตัน เพ่ือน าไปท าปุ๋ยที่ราคา 5 บาท/กก. 
ที่มา โพสต์ทูเดย์ 
 

หวั่นญวนฮุบตลาดส่งออกข้าว พาณิชย์เดินสายเร่ขายแอฟริกา ผลผลิตตกต่่าดันราคาไทยสูงลิ่ว 
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโลกว่า ขณะนี้หลายประเทศ

ในภูมิภาคแอฟริกาได้ติดต่อขอซื้อข้าวสต๊อกรัฐบาลไทย สะท้อนว่าก าลังซื้อตลาดโลกเริ่มกลับคืนมา ตามระดับราคา
น้ ามันดิบโลกเริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อรายได้และความต้องการเพ่ิมขึ้น ดังนั้นครึ่งปีหลังกระทรวงมีแผนจะจัดคณะ
เดินทางเจรจาขายข้าวกับประเทศเป้า หมายต่างๆ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งอาจเจรจาในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 
หรือเอกชนกับเอกชน (บีทูบี) ทั้งนี้ในวันที่ 9-16 กรกฎาคมนี้ กระทรวงจะจัดคณะผู้แทนการค้ารัฐและเอกชนไป
เจรจาการค้ากับผู้น าเข้าข้าวภาค รัฐและเอกชน ของประเทศโมซัมบิกและเคนยาด้วย  

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ตลาดแอฟริกามีความ
ต้องการน าเข้าข้าวปริมาณมาก แต่ยังกังวลเรื่องระบบการจ่ายเงินและปัญหาอาจเกิดหนี้สูญ เพราะแอฟริกาประสบ
ปัญหาก าลังซื้อลดลงหลายประเทศไม่มีเงิน ไทยอาจต้องให้สินเชื่อกับผู้ซื้อในแอฟริกา เหมือนที่ไทยเคยขายข้าวให้
เกาหลีเหนือโดยให้สินเชื่อ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้สูญ 

"ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวรัฐก าลังพิจารณาขายข้าวแบบสินเชื่อ รัฐบาลต้องพิจารณาดีๆ หรือหาวิธีการ
อ่ืนที่ดีกว่า ส่วนวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า (บาร์เตอร์เทรด) คงเกิดยาก เพราะวิธีการยุ่งยากเกินไป" นายชูเกียรติกล่าว 

นายชูเกียรติกล่าวว่า ส าหรับสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวไทย ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ปรับขึ้นอยู่
ที่ 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน ถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี และเป็นราคาห่างจากราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของ
เวียดนาม ประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือที่ส่งออก 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพราะผลผลิตข้าวเปลือกนา
ปรังรอบแรกของไทยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตหายไป 40-50% หรือหายไป 2 ล้านตัน จากปกติ 5 ล้าน
ตัน ขณะที่ข้าวเวียดนามเสียหายน้อยกว่า ดังนั้นราคาข้าวไทยจึงห่างกับเวียดนาม 60-70 เหรียญสหรัฐ จึงย่อม
กระทบต่อการส่งออกข้าวไทยในไตรมาส 2-3 ปีนี้ และเสียตลาดที่เลือกซื้อข้าวราคาถูกกว่า เช่น จีน และฟิลิปปินส์ 
เป็นต้น 

"ต้องจับตาข้าวนาปรังรอบ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ หากปริมาณลดลงไม่มาก อาจท าให้ราคาข้าว
ไทยอ่อนตัวและกลับมาแข่งขันได้ดีขึ้น โดยสมาคมยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยทั้งปีที่ 9 ล้านตัน" นายชูเกียรติ
กล่าว 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
 

บุกขายข้าว 2 ตลาดแอฟริกา มั่นใจออร์เดอร์หลักแสนตัน 
แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า หลังจากที่รัฐบาลโมซัมบิกได้

แสดงความสนใจที่จะขอซื้อข้าวจากไทย ในเดือนมิถุนายนนี้ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปประเทศ
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โมซัมบิก รวมถึงแอฟริกาใต้เพ่ือเจรจาขายข้าว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาโมซัมบิกเคยน าเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับ 1 ปีละ
กว่า 6 แสนตัน แต่ช่วงหลังได้น าเข้าลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและก าลังซื้อ การไปครั้งนี้คาดหวังโมซัมบิกจะมีค าสั่ง
ซื้อ (ออร์เดอร์) ข้าวจากไทยหลายแสนตันเช่นเดิม ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกข้าวไป
โมซัมบิกแล้ว 7.11 หมื่นตัน มูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (848 ล้านบาท) ขยายตัวลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก 

ที่ผ่านมาสินค้าหลักของไทยที่ส่งออกไปยังโมซัมบิก 10 อันดับแรก ประกอบด้วย ข้าว เม็ดพลาสติก 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โดยในปี 2558 
การค้าระหว่างไทยกับโมซัมบิก(ส่งออก+น าเข้า) มีมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรกของปี 
2559 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่าร่วม 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

อย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์มียุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา เช่น น าคณะผู้บริหาร
และผู้แทนการค้าเดินทางเยือนภูมิภาคแอฟริกาใต้และโมซัมบิก น าคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากแอฟริกามาเจรจาการค้าในไทยด้วย รวมไปถึงโครงการขับเคลื่อนผ่านโมเดิร์น
เทรด โครงการหุ้นส่วนตลาดการค้าการลงทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดในภูมิภาคแอฟริกา และการขยายลู่ทางการค้า
และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าแฟชั่น เป็นต้น 

“เนื่องจากโมซัมบิกยังมีการผลิตไม่มาก เมื่อเทียบกับความต้องการของประชากรในประเทศ ซึ่งมีรายได้
สูงขึ้นและความต้องการสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นเขาเองต้องอาศัยการน าเข้าจากไทย ซึ่งสินค้าไทยที่ส่งออกไป เช่น
ข้าว ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องนุ่งห่ม ก็คาดว่าการค้าระหว่างเรากับโมซัมบิกจะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
และล่าสุดมีการประชุมกรณีที่รัฐบาลโมซัมบิกขอซื้อข้าวไทยในเงื่อนไขพิเศษ คาดว่าจะเป็นการขอสินเชื่อในการซื้อ
ข้าว” แหล่งข่าว กล่าวและว่า 

เพ่ือเป็นการดึงดูดนักลงทุน รัฐบาลโมซัมบิกได้มีมาตรการด้านภาษีเพ่ือจูงใจนักลงทุนต่างชาติ โดยการให้
สิทธิพิเศษจะต่างกันไปตามเขตที่นักลงทุนไปลงทุนและประเภทของการลงทุน แต่โดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีน าเข้าประมาณ 50-80% โดยเฉพาะภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร และการก่อสร้าง 

นอกจากนี้โมซัมบิกยังได้ก าหนด Rapid Development Zone ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งนักลงทุนจะได้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีอ่ืนๆ ด้วย เช่น ภาษีการโอนที่ดิน เป็นต้น โดยบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในโมซัมบิกแล้ว อาทิ กลุ่ม
ปตท.สผ. ที่ลงทุนในธุรกิจขุดเจาะก๊าชธรรมชาติ บริษัท อิตัลไทยฯ ประมูลโครงการก่อสร้างท่าเรือมาปูซี ซึ่งเป็น
ท่าเรือขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจอัญมณีประมาณ 300 ราย ที่เข้าไปบุกเบิกการค้าพลอย และธุรกิจร้านอาหารไทย 
ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
 

สภาเกษตรฯจ้ีลดน่าเข้าข้าวสาลีทันทีชี้เกษตรกรอ่วม-ได้ประโยชน์แค่บิ๊กค้าอาหารสัตว์ 
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับ

การร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการน าเข้าข้าวสาลีเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ใช้
เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ โดยในปี 2557 มีการน าเข้าข้าวสาลีเพียง 6 แสนตัน ในปี 2558 เพ่ิมจ านวนเป็น 3 ล้าน 
4 แสนตัน และช่วง 4 เดือนแรก ปี 2559 มีการ น าเข้า 1.15 ล้านตัน เนื่องจากท าให้ราคาตกต่ า ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกร ผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายย่อย และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ขณะที่คนได้ประโยชน์มีเพียงผู้ค้าอาหาร
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สัตว์รายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงเตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือ
ขอให้ลดการน าเข้าทันท ี

"การน าเข้าข้าวสาลีในจ านวนมาก ส่งผลกระกระทบต่อราคาผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์หยุดรับซื้อผลผลิตภายในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
เกษตรกร และต่อปริมาณการใช้มันเส้นในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ จากเดิม 1,600,000 ตัน/ปี เหลือ 7000,000 
ตัน/ปี ส่งผลกระทบในการรับซื้อผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรภายในประเทศประมาณ 2 ล้านตัน/ปี รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อการใช้วัตถุดิบร าข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่จะรับซื้อต่อ
เกษตรกร" 

นายประพัฒน์กล่าวอีกว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคม ผู้ประกอบการการค้าพืชไร่ สมาคม
โรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการมันส าปะหลัง สมาคมผู้ผลิตน้ ามันถั่วเหลืองและร าข้าว เพ่ือเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคาและกระทบต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรดังนี้ 

1.ขอให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมการน าเข้าข้าวสาลีซึ่งเป็นสินค้าควบคุม ให้อยู่ในปริมาณไม่เกินกับ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จ าเป็นต้องทดแทนอย่างเข้มงวด 2.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการใช้อาหารสัตว์
ที่จ าหน่ายให้กับเกษตรกรจากบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ เรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหาร
สัตว์ที่ใช้วัตถุดิบข้าวสาลีและ DDGS ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 3.ขอให้รัฐบาลก าหนดสัดส่วนการน าเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากต่างประเทศ กับการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยเกษตรกรไทยในประเทศ ส าหรับส่วนที่เกิน
ความจ าเป็นในการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตภายในประเทศ 4.ขอให้ผู้ประกอบการการผลิตอาหารสัตว์
พิจารณาสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้าของรัฐบาล ก่อนที่จะน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 5.ขอให้เพ่ิมเติม
ผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในคณะท างานวางแผน การตลาด วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ครบวงจร ปี 2559 
ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

 

เวียดนาม 
ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวในตลาดค่อนข้างเบา

บาง ขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) อยู่ที่ระดับ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB 
Saigon Port) ลดลงจากระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 5% ฤดูการผลิต
ฤดูร้อน (the summer-autumn) ราคาอยู่ที่ระดับ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 
365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อนจะมีคุณภาพค่อนข้างต่ าโดยเมล็ด
ข้าวมสีีไม่ค่อยสดใสนักเพราะเกิดฝนตกในช่วงของการเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนที่ผ่านมา 

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559 มีจ านวน 403,767 ตัน มูลค่า 186.435 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 
23.2% และมูลค่าลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 525,742 ตัน มูลค่า 223.230 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2559 มีจ านวน 2.282 ล้าน
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ตัน มูลค่า 974.873 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 9.6% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 2.081 ล้านตัน มูลค่า 874.914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) 

สมาคมอาหารของเวียดนามคาดว่า ในเดือนมิถุนายนนี้จะส่งออกได้ประมาณ 450,000 ตัน โดยในช่วงครึ่ง
แรกของปคีาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 2.7-2.75 ล้านตัน 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 
452,781 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจ านวน 583,059 ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และลดลง 32% เมื่อเทียบกับ
จ านวน 668,117 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกท่ีส าคัญในเดือนเมษายน 2559 ประกอบด้วย 
ตลาดเอเชียจ านวน 286,884 ตัน ตลาดแอฟริกาจ านวน 93,879 ตัน ตลาดอเมริกาจ านวน 61,492 ตัน ตลาดยุโรป
และเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จ านวน 3,426 ตัน และตลาดออสเตรเลียจ านวน 7,100 ตัน 
ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 15% จ านวน 29,817 ตัน ข้าวขาว 5% จ านวน 120,126 ตัน 
ข้าวขาว 25% จ านวน 10,298 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 153,667 ตัน ข้าวเหนียว 112,844 ตัน ข้าวขาว 
10%, 100% และข้าวชนิดอื่นๆรวมจ านวน 26,029 ตัน 

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ประกาศว่า เวียดนามใกล้ที่
จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพิธีสารว่าด้วยการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนแล้ว ซึ่งจะก าหนดให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากจีนจึงจะส่งออกข้าวยังประเทศจีนได้ 

ซึ่งการตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น ข้าวชนิดนั้นจะต้องเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่
หน่วยงานตรวจสอบของจีน คือ AQSIQ (the General Administration of Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine of China) ให้การรับรอง และการส่งออกจะต้องผ่านการตรจสอบว่าปลอดจากแมลงศัตรูพืชและ
วัชพืชที่ทางการจีนก าหนดไว้ 

ทั้งนี้กรมการอารักขาพืช  (The Vietnamese Plant Protection Department) จะต้องแจ้งรายชื่อผู้
ส่งออกเวียดนามให้ทางการจีนทราบและด าเนินการตรวจรับรอง โดยรายที่ได้ผ่านการรับรองแล้วจึงจะส่งออกข้าวไป
ยังจีนได้  

ทางการเวียดนามระบุว่า พิธีสารใหม่นี้จะส่งผลดีต่อเวียดนาม เพราะตามกฏระเบียบเดิมที่จีนและ
เวียดนามลงนามไว้เมื่อปี 2004 นั้นก าหนดให้หน่วยงานของจีนเดินทางมาตรวจสอบที่เวียดนามซึ่งท าให้ผู้ส่งออก
เวียดนามต้องมีค่าใช้จ่าย แต่กฏระเบียบใหม่นี้จะกรมการอารักขาพืชท างานร่วมกับหน่วยงาน AQSIQ ของจีนซึ่งจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง และจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไปประเทศจีนในช่องทางปกติ และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการ
ส่งออกตามช่องทางที่ไม่เป็นทางการ 

กรมการอารักขาพืช จะคัดเลือกหน่วยงาน 9 แห่งในการด าเนินการครั้งนี้และจะร่วมมือกับสมาคมอาหาร
เวียดนามเพ่ือเตรียมการส่งรายชื่อผู้ส่งออกให้แก่หน่วยงานของจีนต่อไป 

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหาร ระบุว่าตามกฏระเบียบเดิมมีผู้ส่งออกท่ีมีความสามารถ
ส่งข้าวไปยังประเทศจีนได้ 131 ราย แต่ที่สามารถส่งออกได้จริงเพียง 30-40 รายเท่านั้น ขณะที่ นาย Tran Ngoc 
Trung จากบริษัท Vinh Phat ระบุว่ากฏระเบียบใหม่จะช่วยแค่เพียงให้ผู้ส่งออกมีทางเลือกท่ีดีกว่าในการเตรียมการ
ส่งออกไปยังประเทศจีนเท่านั้น 
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The Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development of Vietnam 
(IPSARD) เตือนว่า การเกษตรของเวียดนามยังคงมีความยากล าบากอย่างมากเพราะอากาศ ไม่เอ้ืออ านวยและการ
พัฒนาของตลาด 

นาย Nguyen Trung Kien หัวหน้าส านักงานสินค้าโภคภัณฑ์และการตลาด (The Commodity and 
Market Unit) อยู่ภายใต้ IPSARD เปิดเผยว่า ในปี 2015 การส่งออกของเวียดนามมีความยากล าบากอย่างมาก
เพราะอากาศไม่เอ้ืออ านวยและสภาวะตลาด ราคาของสินค้าทางเกษตรที่ส าคัญ เช่น กาแฟ กุ้ง ยางพารา และสัตว์
น้ าหลายประเภทลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นสินค้าทางเกษตรของเวียดนามต้องแข่งขันกับผู้ส่งออกที่ใหญ่  เช่น 
ไทย อินเดีย และอินโดนีเซียอย่างรุนแรง เมื่อประเทศเหล่านั้นมีนโยบายลดมูลค่าสกุลเงินลง แม้ว่าการค้าสินค้า
เกษตรบางประเภทจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น มันส าปะหลัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผักและผลไม้ แต่มูลค่าการ
ส่งออกรวมของสินค้าทางเกษตรยังไม่เพ่ิมขึ้น เมื่อปี 2015 การค้าสินค้าเกษตรเวียดนามลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับปี 
2014 

IPSARD เปิดเผยว่า ในปี 2016 ความยากล าบากของภาคเกษตรคือการเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงและการ
บุกรุกของน้ าเค็มมีผลกระทบต่อการผลิตข้าว ยางพารา และกาแฟ แม้ว่าราคาของสินค้าทางเกษตรที่สาคัญได้
ท านายว่าจะเพ่ิมข้ึนแต่เงินรายได้จากการส่งออกกลับไม่ข้ึน 

นาย Nguyen Trung Kien เปิดเผยว่า จีนมีความต้องการน าเข้าข้าวอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณข้าว
ส่งออกของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญลดลงรวมทั้งเวียดนามและไทยเพราะผลกระทบของ  El Nino ในอนาคต
ราคาข้าวส่งออกจะเพ่ิมข้ึนแม้ว่าไทยจะระบายขายข้าวสารที่เก็บไว้ในคลังจ านวนมาก 

ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture & Rural 
Development Vietnam) การส่งออกของสินค้าทางเกษตรที่สาคัญมีมูลค่า 6.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 
6.6% ผลิตภัณฑ์จากทะเล มีมูลค่า 2.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 1.1% ผลิตภัณฑ์จากป่ามีมูลค่า 2.69 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2015 
ที่มา Oryza.com 
 

ฟิลิปปินส์ 
นาย Emmanuel F. Piñol ผู้ที่คาดว่าจะได้รับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในรัฐบาลของ

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต (Rodrigo R. Duterte) กล่าวว่า ในขณะนี้ฟิลิปปินส์ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
น าเข้าข้าวเป็นการฉุกเฉิน เพราะอุปทานข้าวในประเทศยังคงมีเพียงพอ โดยองค์การอาหารแห่งชาติ หรือ NFA ได้
รายงานว่าขณะนี้มีสต็อกข้าวเพียงพอส าหรับบริโภคประมาณ 103 วัน 

ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture; DA) ระบุว่าภัยแล้ง
ที่ยืดเยื้อที่เกิดจากปรากฎการณ์เอลนีโญได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวเปลือกกว่า 235,000 ตัน อย่างไรก็ตาม
นาย Proceso J. Alcala รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตร กล่าวว่าปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเสียหายถึง 970,000 ตัน เนื่องจากเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยวข้าวคุณภาพสูงจากโปรแกรม
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ช่วยลดผลกระทบของเอลนีโญในการผลิตข้าว 
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นอกจากนี้กระทรวงการเกษตรยังได้เตรียมการรับมือส าหรับการเกิดปรากฎการณ์ลานีญาในช่วงหลังของปี
นี้ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวพันธุ์ Green Super Rice ซึ่งทนต่อสภาพอากาศมากกว่า ทั้งนี้ พันธุ์ข้าว
ดังกล่าวได้พัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นว่าการผลิตข้าวเปลือกของประเทศในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559 ลดลง 9.97% อยู่ที่ 3.93 ล้านตันจาก 4.37 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 ส าหรับการคาดการณ์
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรเนื่องจากปรากฎการณ์ลานินญา ปัจจุบัน ส านักงานสถิติฟิลิปปินส์อยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบดังกล่าว 
ที่มา Oryza.com 
 

อินเดีย 
กระทรวงเกษตรรายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง

ธันวาคมในปีการผลิต 2016/17 (ตุลาคม-กันยายน) มีพ้ืนที่ประมาณ 3.59 ล้านไร่ ลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา 
ที่มา Oryza.com 
 

สหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การน าเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 

กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการน าเข้าเพ่ิมมากข้ึน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-7 มิถุนายน 2559 
ที่ผ่านมา EU น าเข้าข้าวแล้วประมาณ 976,208 ตัน เพ่ิมขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจ านวน 886,967 ตัน 
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการน าเข้าข้าวสายพันธุ์  Japonica ประมาณ 77,249 ตัน ลดลงประมาณ 
2.6% เมื่อเทียบกับจ านวน 79,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica น าเข้าประมาณ 
898,959 ตัน เพ่ิมขึ้นประมาณ 11.3% เมื่อเทียบกับจ านวน 807,608 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยใน
สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปน าเข้าข้าวประมาณ 21,010 ตัน 

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้น าเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-7 มิถุนายน 
2559 ที่ผ่านมา มีการน าเข้าประมาณ 213,935 ตัน ฝรั่งเศสจ านวน 157,277 ตัน เนเธอร์แลนด์ 114,691 ตัน 
เยอรมน ี78,898 ตัน โปแลนด์ 70,785 ตัน อิตาลี 72,806 ตัน เป็นต้น  

ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป น าเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
12.7% เมื่อเทียบกับจ านวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการ
ผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-7 มิถุนายน 2559 มีการ
ส่งออกประมาณ 183,964 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับจ านวน 198,465 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใน
สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 5,003 ตัน  

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 150,112 ตัน ลดลงประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับ
จ านวน 166,396 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 30,102 ตัน ลดลง
ประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจ านวน 28,405 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออก
รายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 93,060 ตัน สเปน 21,842 ตัน กรีซ 26,701 ตัน โปรตุเกส 15,565 ตัน เป็นต้น 
ที่มา Oryza.com 
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ไนจีเรีย 
ธนาคารโลก ได้ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรียเหลือเพียง 0.8% ในปี 2559 

เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1. ปริมาณการส่งออกน้ ามันดิบลดลงจากการก่อการร้ายที่ได้ระเบิดท่อส่งน้ ามันแม้ว่า
ราคาน้ ามันจะเพ่ิมขึ้นจากช่วงต้นปี 2. การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศท าให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องน าเข้า
วัตถุดิบต้องปิดตัวลงหลายโรงงาน และนักธุรกิจชะลอการลงทุน ท าให้เกิดการว่างงานมากขึ้น 3. ภาวะภัยแล้งท าให้
ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค ราคาสินค้าอาหารจึงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับต้นทุนราคาน้ ามันส้าเร็จรูปที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายน 2559 สูงสุดในรอบเกือบ 6 
ปี ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าวหากเกิดขึ้นจริงตามการคาดการณ์ของธนาคารโลก  จะเป็นอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไนจีเรียที่ต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2547 

คาดว่า ไนจีเรียมีโอกาสสูงในการเข้าสู่โครงการเงินกู้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF) ในช่วง
ปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า เนื่องจากขณะนี้ทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศเหลือประมาณ 2 หมื่น 6 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดให้ควรมีมูลค่าไม่ต่้ากว่ามูลค่าการน้าเข้า 6 เดือนแล้ว  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไนจีเรีย ไม่มีความประสงค์จะเข้าสู่มาตรการของ IMF ขณะนี้จึงมีความพยายามขาย
พันธบัตรรัฐบาลมูลค่ารวมกันประมาณ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอ่ืน เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งแอฟริกา(African Development Bank: AfDB) เพ่ือชดเชยการขาดดุล
บัญชีงบประมาณในปี 2559  

ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย จะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าบางประเภทจากไทย ลดลงในปี 
2559 ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องส้าอาง รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

สินค้าส่งออกส าคัญที่สุดของไทยไปยังไนจีเรีย คือ ข้าว ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่เรียกเก็บภาษีน าเข้าสูงถึง 70% และห้ามผู้น าเข้าแลกเงินตราต่างประเทศช าระค่าสินค้าด้วย เพ่ือรักษาทุนส ารอง
เงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยไปยังไนจีเรียช่วง มกราคม-เมษายน 2559 มีมูลค่าเพียง 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 98% จากระยะเดียวกันของป ี2558  

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับผู้น าเข้า ได้รับแจ้งว่า ในความเป็นจริงข้าวไทยได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่
มากนัก(เนื่องจากผู้น าเข้าหลายรายได้ใช้ท่าเรือในประเทศเบนิน และแคเมอรูน เป็นฐานในการน าเข้า แล้วบริหาร
จัดการในการส่งข้าวต่อไปยังไนจีเรีย ท าให้มูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังเบนิน และแคเมอรูนเพ่ิมขึ้นสูงมาก แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว คือ เป็นข้าวไทยที่ส่งไปยังไนจีเรีย (การส่งออกข้าวไทยไปยังเบนิน และแคเมอรูน ช่วง มกราคม -
เมษายน 2559 มีมูลค่า 128.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 398.59% และ 75.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 
56.98% ตามล าดับ) 
ที่มา ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา 
 


